

Số: 74 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO

**Tình hình Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân
và công tác triển khai các hoạt động can thiệp năm 2013**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....2985 Ngày: 10/5/13 Chuyên:.....

Thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU ngày 02/4/2013 về công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quý II /2013, UBND tỉnh kính báo các về tình hình Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân trên địa bàn các huyện miền núi, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. Tình hình Hội chứng viêm da bàn tay, bàn chân tại các huyện miền núi:

1. Diễn biến tình hình bệnh:

Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (HCVDDSBTBC) chính thức được ghi nhận từ ngày 19/4/2011 tại xã Ba Điền, huyện Ba Tư; lũy tích đến ngày 08/6/2012, tại huyện Ba Tư đã ghi nhận 216 trường hợp mắc HCVDDSBTBC (Trong đó, xã Ba Điền có: 204 trường hợp, Ba Ngạc: 08, Ba Xa: 02, Ba Vinh: 01, Ba Tô: 01); 52 trường hợp tái phát; 13 trường hợp tử vong tại các cơ sở khám, chữa bệnh (có hồ sơ bệnh án). Từ ngày 08/6/2012 đến ngày 14/02/2013, không ghi nhận trường hợp mắc HCVDDSBTBC.

Tuy nhiên, từ ngày 15/02/2013 đến ngày 07/3/2013, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 16 trường hợp: Ba Tư 14 trường hợp (06 ca tái phát, 8 ca mắc mới) tại 02 xã (Ba Điền, Ba Vinh) và Sơn Hà 02 trường hợp mắc mới tại xã Sơn Ba.

Từ ngày 08/3/2013 đến 4/4/2013 không ghi nhận ca mắc mới và tái phát; tuy nhiên đến ngày 5/4/2013 ghi nhận thêm 01 trường hợp (Đình Văn Ẩng, sinh năm 1983, xã Ba Vinh), nâng số mắc bệnh lên 17 trường hợp (trong đó tại huyện Ba Tư 15 trường hợp).

- Hiện nay số bệnh nhân còn đang điều trị tại BVĐK tỉnh 04 trường hợp

* Về trường hợp: bệnh nhân Đình Văn Thập, 17 tuổi, ở Làng Rê, xã Sơn Kỳ, (Sở Y tế đã có Báo cáo số 87/BC-SYT ngày 07/3/2013), bệnh nhân tử vong vào chiều 09/3/2013 tại BVĐK Đà Nẵng.

Theo Báo cáo số 95/BVĐN-KHTH ngày 19/3/2013 của Bệnh viện Đà Nẵng:

Chẩn đoán sau mổ và tử vong:

- Bệnh chính: Theo dõi viêm đường mật/u tụy

- Biến chứng: Nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, rối loạn chức năng đông máu.

Do vậy, trường hợp bệnh nhân Đình Văn Thập được đưa ra khỏi danh sách mắc HCVDDSBTBC năm 2013.

Như vậy, từ tháng 4/2011 đến nay, Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân đã xuất hiện tại 02 huyện và 06 xã (Huyện Ba Tơ: xã Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Xa, Ba Vinh, Ba Tô và huyện Sơn Hà: Xã Sơn Ba) với 227 trường hợp mắc, 58 trường hợp tái phát.

Dự báo tình hình mắc HCVDDSBTBC trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là huyện Ba Tơ, Sơn Hà trong thời gian đến có nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, bệnh xuất hiện ở nhiều địa phương, số trường hợp mắc/chết có khả năng tăng cao.

2. Danh sách bệnh nhân mắc mới và tái phát năm 2013: (Phụ lục 1)

Số trường hợp mắc mới: 11 người (Ba Tơ: 09; Sơn Hà 02); Số trường hợp tái phát: 06 (Ba Tơ).

Đến ngày 11/4/2013, còn 04 bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế (BVĐK tỉnh 04 người: Phạm Văn Đin, Phạm Văn Hy, Phạm Thị Nai, Phạm Văn Ẩng).

Một số trường hợp người bệnh sau 1 thời gian ngắn điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh, mặc dù bệnh chưa ổn định, nhưng người bệnh nhất quyết xin ra viện hoặc tự ý trốn viện gây khó khăn cho công tác theo dõi, điều trị và nguy cơ biến chứng nặng có thể xảy ra.

Ngành Y tế đã và đang phối hợp với các ban, ngành của địa phương vận động người bệnh trở lại cơ sở y tế để điều trị, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc hỗ trợ chi phí ăn uống, vận chuyển cho người mắc HCVDDSBTBC khi điều trị nội trú cơ sở y tế.

II. Công tác chỉ đạo, điều hành và các biện pháp can thiệp đã và đang triển khai trong năm 2013:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: (Phụ lục 2)

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp can thiệp giảm mắc/chết do HCVDDSBTBC.

Sở Y tế đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo; phê duyệt kế hoạch phòng, chống HCVDDSBTBC trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Y tế đã kịp thời tổng hợp tình hình diễn biến của bệnh báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Y tế và đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống HCVDDSBTBC theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Các biện pháp can thiệp của ngành y tế các cấp của tỉnh đã và đang triển khai:

2.1. Các nhóm biện pháp đã và đang thực hiện tại các xã có ghi nhận ca bệnh:

Trong thời gian qua ngành y tế vẫn tiếp tục triển khai thực hiện định kỳ các nhóm biện pháp can thiệp tại các xã có ca bệnh, đặc biệt là Ba Điền và Ba Ngạc (huyện Ba Tơ) và Sơn Ba (huyện Sơn Hà):

+ Nhóm biện pháp vệ sinh phòng bệnh, gồm tuyên truyền hướng dẫn đồng bào thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh chuồng trại, vệ sinh chăn, màn, chiếu và vệ sinh cá nhân.

+ Nhóm biện pháp về nâng cao thể trạng, gồm: tuyên truyền đồng bào không ăn gạo mốc, gạo mới, gạo trắng cho đồng bào, cấp sản phẩm dinh dưỡng, thuốc bổ vitamin cho đồng bào tại xã Ba Điền...

+ Nhóm giải pháp chuyên môn: tiếp tục duy trì việc tăng cường giám sát tại cộng đồng, khám bệnh cấp thuốc, xét nghiệm sàng lọc, phun thuốc diệt côn trùng, sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh.

2.2. Các hoạt động tại cộng đồng:

+ Ngày 26-27/02/2013, tổ chức khám sàng lọc cho nhân dân tại xã **Ba Điền**. Kết quả khám: Tổng số bệnh nhân đến khám 167 người. Số mẫu máu lấy xét nghiệm 102. Trong đó số men gan tăng 01.

+ Ngày 28/02/2013 - 01/3/2013, tổ chức khám sàng lọc cho nhân dân tại xã **Ba Ngạc**. Kết quả khám: Tổng số bệnh nhân đến khám: 362 người. Số mẫu máu lấy xét nghiệm: 168. Trong đó số men gan tăng 05.

+ Ngày 24-25/02/2013, Trung tâm Phong - Da liễu tỉnh đã phối hợp cùng Trung Tâm Y tế huyện Sơn Hà, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà đã tổ chức thông tin, truyền thông hướng dẫn địa phương xử lý vệ sinh môi trường, điều tra dịch tễ, khám bệnh cấp thuốc, sàng lọc cho 341 người tại xã **Sơn Ba**; không phát hiện thêm trường hợp nào nghi mắc Hội chứng viêm da, dày sừng bàn tay bàn chân; đã tiến hành lấy máu xét nghiệm men gan cho 38 trường hợp có biểu hiện vàng da, đau vùng thượng vị, có 09 trường hợp có men gan tăng nhẹ, không có dấu hiệu viêm da dày sừng và đã được TTYT huyện theo dõi điều trị tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Ngày 27/2-01/3/2013, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tiến hành phun hoá chất khử khuẩn môi trường, diệt côn trùng tại xã **Sơn Ba**, huyện Sơn Hà

+ Ngày 02-03/3/2013, Sở Y tế cùng phòng chức năng và các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phong -Da liễu tỉnh phối hợp cùng đoàn công tác của Viện Pasteur Nha Trang đã tổ chức kiểm tra giám sát tại huyện Sơn Hà và huyện Ba Tơ.

+ Ngày 05-06/3/2013, Sở Y tế, Trung tâm Phong - Da liễu tỉnh phối hợp cùng Đoàn công tác của Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra bệnh nhân tại huyện Ba Tơ, huyện Sơn Hà, tổ chức tập huấn giám sát và điều trị cho hơn 40 cán bộ y tế tại huyện Sơn Hà.

+ Ngày 06-07/03/2013, tổ chức khám sàng lọc cho 100% người dân trong xã **Ba Điền**: Tổng số khám 574 người, xét nghiệm 265 người (có 21 trường hợp men gan cao); siêu âm 435 người (63 người có dấu hiệu gan tăng hoặc giảm âm).

+ Ngày 09/3/2013, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia giám sát tại địa bàn xã Ba Điền và làm việc với UBND tỉnh tại huyện Ba Tư cùng với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Thị Xuân Thu.

+ Phối hợp với Hội Thanh niên Việt Nam tỉnh thực hiện tổng vệ sinh môi trường và khám bệnh cấp thuốc tại xã **Sơn Ba** vào ngày 09/3/2013, xã **Ba Điền** ngày 10/3/2013.

+ Ngày 13/3/2013, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phun thuốc diệt côn trùng tại thôn Ka Khu xã **Sơn Ba** và thôn Làng Rê xã **Sơn Kỳ** huyện Sơn Hà.

+ Ngày 13-14/03/2013, tổ chức khám sàng lọc cho 100% người dân trong xã Ba Vinh: Tổng số khám 1.824 người, xét nghiệm 555 trường hợp, có 44 trường hợp men gan tăng; không phát hiện trường hợp có tổn thương viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

+ Tiếp tục tiến hành làm vệ sinh môi trường và phun thuốc diệt côn trùng tại thôn Ka Khu, xã Sơn Ba, xã Sơn Kỳ huyện Sơn Hà; tổ chức điều tra giám sát dịch tễ tại xã Sơn Kỳ.

+ Sở Y tế đã chỉ đạo các Trung tâm YTDP tỉnh, Trung tâm phòng, chống Phong - Da liễu tỉnh tăng cường nhân lực hỗ trợ cho các địa phương và đã có kế hoạch tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, theo dõi giám sát ca bệnh tại xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà vào ngày 29/3/2013.

+ Trung tâm Y tế huyện Ba Tư tiếp tục phối hợp cùng Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hoà, Trung tâm Phong-Da liễu tỉnh khám bệnh sàng lọc tại xã Ba Điền và xã Ba Vinh.

2.3. Công tác thu dung điều trị HCVDDBTBC:

- Sở Y tế đã phối hợp với Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Phong-Da liễu Quy Hoà tổ chức 05 lớp tập huấn cho hơn 100 lượt cán bộ y tế từ tỉnh đến huyện, xã về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HCVDDSBTBC của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-BYT ngày 04/5/2012 và Quyết định số 2570/QĐ-BYT ngày 24/7/2012 Hướng dẫn điều trị hỗ trợ những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng.

- Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã thành lập Tổ chuyên trách điều trị các trường hợp mắc HCVDDSBTBC; bố trí cơ sở, giường bệnh, trang thiết bị, thuốc để thu dung người bệnh. Tiếp nhận và đưa vào vận hành hệ thống siêu lọc máu do Bộ Y tế cấp. Hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

- Tại bệnh viện huyện Ba Tư, Sơn Hà đã bố trí khu vực thu dung, theo dõi, điều trị các trường hợp mắc HCVDDSBTBC mức độ nhẹ và vừa. Đồng thời,

thường xuyên tổ chức các đợt khám, xét nghiệm tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tái phát hoặc nghi ngờ mắc bệnh để xử lý.

- Tại tuyến xã: Theo dõi, quản lý và điều trị các trường hợp bệnh nhẹ hoặc bệnh nhân sau khi điều trị ổn định ra viện về cộng đồng; theo dõi, giám sát việc sử dụng thuốc, vi chất dinh dưỡng nâng cao thể trạng,...

- Hiện tại, tất cả các trường hợp không có tổn thương viêm da dày sừng nhưng có dấu hiệu tăng men gan hoặc gan tăng/giảm âm (qua siêu âm) đều được theo dõi và cấp thuốc điều trị, hỗ trợ dinh dưỡng, vitamin tổng hợp, thuốc bổ gan tại cộng đồng.

3. Hoạt động của các đơn vị tuyến trung ương:

- Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hoà, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) đã cử các đoàn công tác phối hợp với Sở Y tế kiểm tra giám sát theo các nội dung hoạt động đã nêu trên; đồng thời đã hướng dẫn và chỉ đạo việc triển khai thực hiện các biện pháp can thiệp.

- Ngày 09/3/2013, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan trực thuộc Bộ đã tổ chức giám sát tại địa bàn xã Ba Điền và làm việc với UBND tỉnh tại huyện Ba Tơ.

- Ngày 13-14/3/2013, Bộ Y tế cử Đoàn công tác do PGS-TS Phan Trọng Lân, Cục Phó Cục Y tế dự phòng, cùng với GS-TS. Nguyễn Trần Hiền-Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, TS. Viên Quang Mai-Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, TS. Trần Minh Nguyễn-Chuyên gia TCYTTG tại Việt Nam và cán bộ của Cục Y tế dự phòng và các Viện tiến hành kiểm tra giám sát các hoạt động phòng, chống và lấy mẫu khảo sát đối chứng.

- Ngày 05/4/2013, Bộ Y tế tổ chức họp xem xét bổ sung phát đề điều trị.

4. Hoạt động của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương:

- UBND huyện Ba Tơ đã tiến hành họp Ban chỉ đạo phòng chống viêm da dày sừng cấp huyện; phối hợp tổ chức kiểm tra giám sát tại xã có ca bệnh trên địa bàn huyện.

Huyện ủy, UBND huyện Ba Tơ đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công an, quân đội) huy động nguồn lực phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp can thiệp; giúp người dân thu hoạch lúa, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh môi trường; cung cấp gạo trắng cho nhân dân; kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ lương thực, thuốc nâng cao thể trạng; động viên, hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị (chế độ ăn, chi phí vận chuyển lên tuyến trên); đầu tư xây dựng mới Trạm Y tế xã Ba Điền (dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu quý II/2013).

- UBND huyện Sơn Hà đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân; đã và đang tích cực huy động nguồn lực triển khai các biện pháp can thiệp tại cộng đồng.

III. Vấn đề xác định nguyên nhân gây bệnh và yếu tố dịch tễ:

* (Trích) Thông cáo báo chí của Tổ chức Y tế thế giới ngày 28/6/2012:

- Cho đến thời điểm hiện tại, kết quả điều tra cho thấy HCVDDSBTBC chưa có bằng chứng nguyên nhân nhiễm trùng;

- Một số bệnh nhân đã ăn gạo thu hoạch từ các vụ trước;

- Nhiều bệnh nhân mắc HCVDDSBTBC bị suy dinh dưỡng;

- Chất Aflatoxine được tìm thấy trong một số mẫu gạo;

- Đa số bệnh nhân mắc HCVDDSBTBC có tổn thương gan;

- Không có bằng chứng kim loại nặng hay hoá chất nông nghiệp có hàm lượng cao trong các mẫu phẩm ở người và môi trường.

- Tiến sĩ Takeshi Kasai, Trưởng Đại diện của WHO tại Việt Nam phát biểu “Chúng tôi ủng hộ các biện pháp can thiệp mà Bộ Y tế đang triển khai để kiểm soát các trường hợp mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi và tin tưởng rằng Bộ Y tế đang đi đúng hướng. Do chúng ta chưa biết được nguyên nhân của hội chứng và nguồn gốc gây bệnh, việc tìm nguyên nhân có thể kéo dài hơn dự kiến và là một thử thách”

* (Trích) Công điện số 1263/CP-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ Y tế gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi: *Căn cứ kết quả nghiên cứu dịch tễ học can thiệp đã được Bộ Y tế triển khai từ tháng 5/2012 và nghiên cứu từ các trường hợp mới mắc này, Bộ Y tế **nhận định**: “Các trường hợp mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân do nhiễm độc vi nấm, trong đó chủ yếu là Aflatoxin do ăn gạo cũ bị mốc trên cơ địa người bị thiếu vi chất dinh dưỡng”.*

IV. Biện pháp can thiệp trong thời gian đến:

Trong khi chưa xác định được thêm các “yếu tố” gây bệnh khác ngoài yếu tố “*nhiễm độc vi nấm, trong đó chủ yếu là Aflatoxin do ăn gạo cũ bị mốc trên cơ địa người bị thiếu vi chất dinh dưỡng*” như nhận định của Bộ Y tế; Sở Y tế tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 948/KH-UBND ngày 25/3/2013 của UBND tỉnh. Trong đó, bao gồm các nội dung công việc chủ yếu sau:

1. Tăng cường thực hiện 3 nhóm giải pháp: Vệ sinh phòng bệnh; nâng cao thể trạng người dân; thực hiện các giải pháp chuyên môn như: khám, xét nghiệm, cấp thuốc định kỳ; giám sát ca bệnh mới/tái phát; theo dõi các trường hợp nghi ngờ (men gan tăng) tại cộng đồng.

2. Phối hợp với chính quyền địa phương, huy động lực lượng duy trì công tác vệ sinh môi trường, nhà ở, chuồng trại; phun thuốc Permethrin diệt côn trùng theo hướng dẫn của Viện Pasteur Nha Trang tại địa bàn các xã có ghi nhận ca bệnh.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong công tác thu hoạch, bảo quản, cất giữ lương thực, tránh để ẩm mốc, gây hại cho sức khỏe.

4. Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh tăng cường nhân lực hỗ trợ các địa phương việc thực hiện các nhóm biện pháp can thiệp giám sát ca bệnh.

5. Đảm bảo cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác thu dung, điều trị người bệnh tại các tuyến y tế.

6. Chủ động, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh và tham gia các đợt khám, xét nghiệm định kỳ tại cộng đồng; vận động người dân khi mắc bệnh đến cơ sở y tế của nhà nước để được khám, chữa bệnh.

7. Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Ba Điền và TTYT huyện Ba Tơ.

8. Phân bổ kịp thời 450 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ cho nhân dân các huyện Ba Tơ, Sơn Hà để không chế Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (cấp và thu hồi lúa gạo cũ của nhân dân).

V. Một số khó khăn

- Một bộ phận người dân tại các địa phương có ca bệnh hoang mang, lo lắng; tình trạng người bệnh ngại đến cơ sở y tế hoặc tự ý trốn viện về cộng đồng (nguyên nhân là do thời gian điều trị dài ngày, bận công việc ở nhà; một số trường hợp còn mê tín như cúng bái,...).

- Tập quán thu hoạch, bảo quản lúa/gạo của người dân vẫn còn chưa thật sự đảm bảo, tạo điều kiện cho vi nấm phát sinh, phát triển.

- Việc cung cấp nguồn nước phục vụ ăn uống, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho người dân.

UBND tỉnh kính báo cáo để Thường trực Tỉnh uỷ biết và có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- VPUB:C,PVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ141).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

BAN NHÂN DÂN CHỦ NGHĨA
HỘI CHỨC QUANG BẮC



Lê Quang Thích

Phụ lục 1. DANH SÁCH THEO DỐI BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG VIÊN DA DÀY SÙNG BÀN TAY, BÀN CHÂN NĂM 2013
(Tính đến ngày 28/3/2013)

T T	Họ và tên	Nă m sinh	Giới	Địa chỉ	Mắc mới/tái phát	Ngày ghi nhận/phát hiện	Ngày vào viện	GHI CHÚ
I	BỆNH NHÂN TÁI PHÁT							
1	Phạm Văn Đin	1984	Nam	Tổ 5, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tơ	Tái phát	28/02/2013	28/02/2013	- Ngày 28/2: vào viện tại TTYT Ba Tơ - Ngày 12/3: chuyển BVĐK Quảng Ngãi - Ngày 22/3: Trốn viện - Ngày 26/3 Vào viện lại tại TTYT Ba Tơ - Hiện tại đang điều trị tại TTYT Ba Tơ
2	Phạm Thị Ngáp	1938	Nữ	Tổ 5, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tơ	Tái phát	28/02/2013	28/02/2013	- Ngày 28/2: vào viện tại TTYT Ba Tơ - Ngày 12/3: chuyển BVĐK Quảng Ngãi - Hiện tại đang điều trị tại BVĐK QN
3	Phạm Văn Hy	2006	Nam	Tổ 5, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tơ	Tái phát	28/02/2013	28/02/2013	- Ngày 28/2: vào viện tại TTYT Ba Tơ - Ngày 12/3: chuyển BVĐK Quảng Ngãi - Ngày 22/3: Trốn viện - Ngày 26/3 Vào viện lại tại TTYT Ba Tơ - Hiện tại đang điều trị tại TTYT Ba Tơ
4	Phạm Thị Nai	1987	Nữ	Tổ 5, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tơ	Tái phát	28/02/2013	28/02/2013	- Ngày 28/2: vào viện tại TTYT Ba Tơ - Ngày 12/3: chuyển BVĐK Quảng Ngãi - Ngày 21/3: Trốn viện
5	Phạm Văn Đi	1987	Nam	Tổ 5, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tơ	Tái phát	07/3/2013	07/3/2013	- Ngày 7/3: vào TYT Ba Điền và được chuyển đến TTYT Ba Tơ. - Ngày 14/3: Trốn viện
6	Phạm Văn Tiến	1955	Nam	Tổ 4, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tơ	Tái phát	07/3/2013	07/3/2013	- Ngày 7/3: vào TYT Ba Điền và được chuyển đến TTYT Ba Tơ. - Ngày 19/3: Trốn viện

II BỆNH NHÂN MẮC MỚI								
1	Phạm Thị Soi	1960	Nữ	Tổ 4, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tơ	Mắc mới	04/3/2013	04/3/2013	- Ngày 4/3: vào viện tại TTYT Ba Tơ - Ngày 12/3: chuyển BVĐK Quảng Ngãi- Hiện tại đang điều trị tại BVĐK QN
2	Đinh Thị Lơ	1955	Nữ	Kà Khu, Sơn Ba, Sơn Hà	Mắc mới	15/02/2013	15/02/2014	- Ngày 15/2: vào TYT Sơn Ba và được chuyển đến TTYT Sơn Hà. - Ngày 19/2: chuyển BVĐK Quảng Ngãi - Ngày 5/3: Xin về - Ngày 11/3: Nhập viện lại (vào TTYT Sơn Hà và được chuyển đến BVĐK Quảng Ngãi) - Ngày 26/3: Ra viện
3	Đinh Văn Hoang	1950	Nam	Kà Khu, Sơn Ba, Sơn Hà	Mắc mới	19/02/2013	19/02/2014	- Ngày 19/2: Vào viện tại TTYT Sơn Hà và được chuyển đến BVĐK Quảng Ngãi - Ngày 5/3: Xin về - Ngày 11/3: Nhập viện lại (vào TTYT Sơn Hà và được chuyển đến BVĐK Quảng Ngãi) - Ngày 26/3: Ra viện
4	Phạm Văn Ün	1980	Nam	Tổ 5, Nước Nè, Ba Vinh, Ba Tơ	Mắc mới	05/03/2013	05/03/2013	- Ngày 5/3: vào viện tại TTYT Ba Tơ - Ngày 11/3: Trốn viện - Ngày 14/3: vào lại TTYT Ba Tơ - Ngày 19/3: Trốn viện
5	Phạm Thị Vin	1986	Nữ	Tổ 5, Nước Nè, Ba Vinh, Ba Tơ	Mắc mới	05/03/2013	05/03/2013	- Ngày 5/3: vào viện tại TTYT Ba Tơ - Ngày 11/3: Trốn viện - Ngày 14/3: vào lại TTYT Ba Tơ - Ngày 19/3: Trốn viện
6	Phạm Văn Toán	2004	Nam	Tổ 5, Nước Nè, Ba Vinh, Ba Tơ	Mắc mới	05/03/2013	05/03/2013	- Ngày 5/3: vào viện tại TTYT Ba Tơ - Ngày 11/3: Trốn viện - Ngày 14/3: vào lại TTYT Ba Tơ - Ngày 19/3: Trốn viện

7	Phạm Thị Ngây	1940	Nữ	Tổ 5, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tư		06/3/2013	08/3/2013	- Ngày 8/3: vào TYT Ba Điền và được chuyển đến TTYT Ba Tư. - Ngày 16/3: Trốn viện
8	Phạm Văn Khoang	1988	Nam	Tổ 5, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tư	Mắc mới	07/03/2013	07/03/2013	- Ngày 7/3: vào TYT Ba Điền - Ngày 8/3 chuyển đến TTYT Ba Tư. - Ngày 14/3: Trốn viện
9	Phạm Thị Tre	1980	Nữ	Tổ 4, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tư	Mắc mới	06/03/2013	06/03/2013	- Ngày 6/3: Vào viện tại TTYT Ba Tư - Ngày 14/3: Trốn viện
10	Phạm Thị Út	1983	Nữ	Tổ 4, Làng Rêu, Ba Điền, Ba Tư	Mắc mới	06/03/2013	06/03/2013	- Ngày 6/3: Vào viện tại TTYT Ba Tư - Ngày 14/3: Trốn viện

II BỆNH NHÂN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN LOẠI TRỪ

1	Đình Văn Thập	1996	Nam	Làng Rê, Sơn Kỳ, Sơn Hà		28/02/2013	28/02/2013	- Ngày 28/2: vào TYT Sơn Kỳ □ TTYT Sơn Hà □ BVĐK Quảng Ngãi - Ngày 7/3: Chuyển BV Đà Nẵng - Ngày 9/3: Từ vong với chẩn đoán: Theo dõi viêm đường mật/ U tụy. Biểu chứng: nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, rối loạn chức năng đông máu (Công văn số: 95/BVĐN-KHTH ngày 19/3/2013 của Bệnh viện Đà Nẵng)
---	---------------	------	-----	----------------------------	--	------------	------------	---

Phụ lục 2: Các văn bản chỉ đạo, điều hành năm 2013

1. Chính Phủ, Bộ Y tế:

- Công điện số 1120/CĐ-BYT ngày 05/3/2013 của Bộ Y tế gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Công 163/KCB-NV ngày 11/3/2013 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc tăng cường công tác điều trị Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

- Ngày 27/3/2013, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2382/VPCP-KTTH gửi các Bộ liên quan về việc hỗ trợ gạo cho tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tỉnh ủy, UBND tỉnh:

- Công văn số 761/UBND-VX ngày 08/3/2013 của UBND tỉnh về việc tích cực thực hiện các biện pháp can thiệp phòng, chống Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

- Ngày 11/3/2013, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe Sở Y tế báo cáo tình hình mắc mới Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân và đã có Thông báo kết luận số 517-TB/TU ngày 13/3/2013 Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình diễn biến Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

- Báo cáo số 204-BC/BTGTU ngày 14/3/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình tư tưởng về Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân trên địa bàn huyện Ba Tơ.

- Ngày 16/3/2013, Ban chỉ đạo phòng, chống HCVDDSBTBC cấp tỉnh họp bàn các giải pháp can thiệp và đã có Thông báo số 47/TB-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Lê Quang Thích tại cuộc họp bàn biện pháp phòng, chống Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại các huyện miền núi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Công văn số 913/UBND-NNTN ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp với UBND tỉnh về HCVDDS tại huyện Ba Tơ.

- Tờ trình 931/TTr-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh gửi Chính phủ và các Bộ liên quan xem xét trợ cấp 1.000 tấn gạo để cấp cho đồng bào các xã có ghi nhận ca bệnh.

- Kế hoạch số 948/KH-UBND ngày 25/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Phòng, chống Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân năm 2013 tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

3. Sở Y tế:

- Công văn số 139/SYT-NVY ngày 20/02/2013 v/v chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, xử lý môi trường và tích cực điều trị bệnh nhân nghi mắc bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại huyện Sơn Hà.

- Báo cáo số 71/BC-SYT ngày 23/02/2013 về 02 trường hợp bệnh tại huyện Sơn Hà.

- Báo cáo số 83/BC-SYT ngày 04/03/2013 về tình hình mắc mới Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân năm 2013 và công tác triển khai các hoạt động can thiệp.

- Báo cáo số 87/BC-SYT ngày 07/03/2013 về trường hợp bệnh nhân nghi mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân đang diễn biến nặng (Bệnh nhân Đinh Văn Thập, 17 tuổi, Sơn Kỳ-Sơn Hà).

- Công văn số 195/SYT-NVY ngày 07/3/2013 tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương và các Sở, ngành tăng cường thực hiện các biện pháp can thiệp phòng, chống Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

- Công văn số 230/SYT-NVY ngày 12/3/2013 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp can thiệp phòng, chống Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại các huyện miền núi.

- Tờ trình số 118/TTr-SYT ngày 21/3/2013 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi năm 2013.

- Công văn số 268/SYT-NVY ngày 26/3/2013 gửi Bộ Y tế v/v xin hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Ba Điền, TTYT huyện Ba Tư; hóa chất khử khuẩn môi trường, diệt côn trùng.
